

## **BÁO CÁO**

**V/v báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nội dung phân công theo Kế hoạch số 263/KH-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện đề án phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020**

Thực hiện Công văn số 2278/SCT-CN ngày 30 tháng 10 năm 2020 về việc xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển công nghiệp nông thôn tỉnh năm 2021. Về việc này, UBND huyện báo cáo như sau:

**I. Tình hình triển khai thực hiện các nội dung phân công theo Kế hoạch số 263/KH-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh.**

### **1. Công tác triển khai đầu tư cụm công nghiệp Điền Lộc**

Năm 2019, Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền đã bố trí 1 tỷ đồng để tổ chức đầu tư giai đoạn 1 là hạng mục đường, điện và giao UBND xã Điền Lộc làm chủ đầu tư để thực hiện đầu tư. Tuy nhiên theo Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Thông tư số 15/2017/TT-BCT ngày 31/8/2017 của Bộ Công Thương quy định hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP, Chủ đầu tư cụm công nghiệp. Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền đã phê duyệt Ban quản lý Khu công nghiệp tại Quyết định số 2776/QĐ-UBND ngày 07/10/2019 để tổ chức quản lý và đầu tư xây dựng cụm công nghiệp Điền Lộc, tuy nhiên đến nay vẫn chưa đầu tư xây dựng hạ tầng.

**2. Về quy hoạch vùng nguyên liệu phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp:**

UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Phong Bình đề xuất quy hoạch thêm vùng nguyên liệu Bàng để phục vụ sản xuất nghề Đệm Bàng Phò Trạch (ngoài 8.4 ha đã được quy hoạch trồng cỏ Bàng thì qua quá trình khảo sát UBND xã Phong Bình đã đề xuất mở rộng quy hoạch đến năm 2025 tăng lên 23.4 ha, đến năm 2030 tăng lên 43.4 ha và đã được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 07/6/2019); Công ty Hoa Nén đã trồng thử nghiệm vùng nguyên liệu trăm tại xã Phong Hiền với diện tích là 10ha.

**3. Xây dựng phương án huy động, kêu gọi các cơ sở sản xuất đi vào sản xuất tập trung tại các điểm tiểu thủ công nghiệp:**

Việc xây dựng các điểm TTCN đang gặp nhiều vướng mắc do các xã chậm xây dựng được phương án huy động, chưa tiến hành khảo sát nhu cầu của từng hộ, từng ngành nghề để có phương án bố trí diện tích phù hợp trong quy hoạch mặt bằng. Đến nay, Thị trấn Phong Điền và Phong Hiền đã thực hiện công việc này, đồng thời đã tiến hành thông báo rộng rãi cho các tổ chức, cá

nhân hoạt động sản xuất ngành nghề TTCN biết các chủ trương, chính sách và cơ chế hoạt động tại điểm TTCN để nghiên cứu, đăng ký tham gia, trên cơ sở đó giải phóng mặt bằng, đầu tư theo tiến độ, đảm bảo phát huy hiệu quả.

#### **4. Về thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm và thị trường tiêu thụ:**

UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn trên địa bàn triển khai tổng hợp nhu cầu để hướng dẫn đăng ký xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa để hỗ trợ các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm của đơn vị.

#### **5. Về đào tạo nghề tiểu thủ công nghiệp:**

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện phối hợp với UBND xã Phong Hòa tổ chức đào tạo cho 26 người trong thời gian 3 tháng về kỹ thuật trồng cây Tràm gió dượt liệu nhằm tạo điều kiện để phát triển nghề sản xuất dầu Tràm trên địa bàn.

#### **6. Về cơ chế, chính sách hỗ trợ:**

Ngoài những chính sách của Trung ương, Tỉnh thì Huyện Ủy, HĐND và UBND huyện đã có những chính sách phát triển công nghiệp địa phương như:

Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 02/4/2017 về chương trình phát triển công nghiệp, TTCN và làng nghề đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 và Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND huyện khóa VI (kỳ họp thứ 4) về chương trình phát triển công nghiệp, TTCN và làng nghề đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025, UBND huyện đã tổ chức xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển Công nghiệp – Du lịch hàng năm để thực hiện các nhiệm vụ phát triển ngành nghề TTCN và làng nghề của địa phương.

Hàng năm UBND huyện đã bố trí để thực hiện Kế hoạch khuyến công địa phương với kinh phí là 1 tỷ đồng để phát triển cơ sở sản xuất công nghiệp và làng nghề và đặc biệt là các Kế hoạch tổ chức Chương trình kết nối tiêu thụ nông sản và sản phẩm làng nghề gắn với phát triển du lịch huyện Phong Điền.

Căn cứ vào Đề án khôi phục và phát triển Làng nghề truyền thống Đệm Bàng Phò Trạch, xã Phong Bình đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 của UBND xã Phong Bình thì UBND huyện đã phê duyệt tại Quyết định số 2005/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 với kinh phí thực hiện đề án là 3.624.000.000 đồng (Trong đó, năm 2019 và ước năm 2020 thực hiện các nội dung là quy hoạch vùng nguyên liệu; sửa chữa, nâng cấp hạ tầng khu sản xuất tập trung; đầu tư các trang thiết bị sản xuất ... với kinh phí 1.362.000.000 đồng).

## **II. Những kết quả đạt được, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân**

### **1. Những kết quả đạt được:**

Ngoài những kết quả đạt được trên các lĩnh vực, trong từng ngành nghề cụ thể đã nêu trên, Nghị quyết của HĐND huyện về khôi phục và phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp (TTCN) trên địa bàn huyện được cụ thể hóa bằng kế hoạch, văn bản hướng dẫn của UBND huyện và ngành chuyên môn đã tạo được sự chuyển biến trong nhận thức về vai trò của ngành kinh tế này trong phát triển

kinh tế của các địa phương; nhiều đơn vị đã chủ động tiếp cận thông tin, hỗ trợ các hộ gia đình, các cơ sở sản xuất tiếp cận thông tin về sản phẩm, thị trường, tích cực tham gia các hội chợ, triển lãm, giới thiệu hàng tiêu thủ công nghiệp trong và ngoài tỉnh, qua đó tạo điều kiện cho các ngành nghề ổn định, phát triển. Một số doanh nghiệp đã chủ động bám sát thị trường, tiếp cận thông tin về hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu, tranh thủ các nguồn vốn khuyến công, ... để phát triển sản xuất.

Các nghề, làng nghề truyền thống được công nhận tuy còn gặp nhiều khó khăn, song một số nghề, làng nghề bước đầu đã có phương án sản xuất phù hợp từ nguyên liệu, thiết bị sản xuất, nhân lực đến định hướng tiếp cận thị trường,...

## **2. Khó khăn, vướng mắc.**

- Mặc dù UBND huyện đã ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện về tác khôi phục và phát triển ngành nghề tiêu thủ công nghiệp (TTCN) trên địa bàn huyện, phòng ban chuyên môn đã hướng dẫn, đôn đốc nhưng nhiều địa phương chưa cụ thể hóa các văn bản này bằng các kế hoạch cụ thể cho từng địa phương, đơn vị mình; trong kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội hàng năm cũng chỉ nêu chung chung, chưa có định hướng cụ thể.

- Đến nay, những nghề, làng nghề truyền thống có khả năng phát triển mới chỉ ở bước đầu định hình phương án; các nghề, làng nghề khác chưa có phương án khôi phục (làng nghề rèn Hiền Lương, kim hoàn Kê Môn); các ngành nghề khác hoạt động mang tính tự phát, chưa đóng góp nhiều cho sự phát triển chung của huyện.

- Đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp Điền Lộc chưa được thực hiện do thiếu vốn; các điểm TTCN chưa thực hiện được; bên cạnh khó khăn về vốn, việc chủ động xây dựng phương án, giải pháp huy động các cơ sở sản xuất vào điểm sản xuất tập trung chưa thực hiện quyết liệt.

- Các doanh nghiệp, hộ gia đình, thiếu thông tin để tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi của nhà nước, chậm thích ứng với nền kinh tế thị trường, không có sản phẩm mới đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng, thiếu thông tin về giá cả, thị trường.

Mặt khác, trên địa bàn huyện, chưa có doanh nghiệp quan tâm, đầu tư vào ngành nghề tiêu thủ công nghiệp; một số doanh nghiệp tư nhân nhưng hoạt động chỉ là dạng hộ kinh doanh cá thể, quy mô nhỏ, doanh thu thấp.

- Việc triển khai các cơ chế, chính sách về đất đai, vốn vay ưu đãi để phát triển ngành nghề chưa đạt hiệu quả, chưa tạo được cơ hội cho các tổ chức, cá nhân được cấp đất, thuê đất và tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất.

## **III. Đề xuất giải pháp để xuất thực hiện tại địa phương.**

Căn cứ nội dung, nhiệm vụ được phân công thực hiện tại Quyết định số 597/QĐ-UBND ngày 12/3/2019 của UBND tỉnh, UBND huyện có những đề xuất về giải pháp như sau:

**1. Việc triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Điền Lộc.**

Tiếp tục tranh thủ nguồn vốn của Trung ương, Tỉnh để đầu tư xây dựng giai đoạn 1 đường điện và có phương án huy động các cơ sở sản xuất có nhu cầu vào sản xuất tập trung ổn định sản xuất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong khu dân cư.

## **2. Về quy hoạch các điểm tiêu thụ công nghiệp:**

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và thi công điểm TTCN; triển khai phương án đưa các hộ sản xuất ngành nghề vào khu sản xuất tập trung. Giao trách nhiệm phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc cho thuê đất ở các khu vực này để các xã thực hiện, trong đó đặc biệt lưu ý phải lấy ý kiến của người dân về địa điểm quy hoạch các điểm tiêu thụ công nghiệp nhằm đảm bảo phù hợp với thực tế, nhu cầu của các cơ sở sản xuất, đồng thời xây dựng phương án kêu gọi các cơ sở sản xuất đi vào sản xuất tập trung tại các điểm tiêu thụ công nghiệp

## **3. Về quy hoạch vùng nguyên liệu phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp:**

- Đối với cây bàng: UBND xã Phong Bình hoàn thiện quy hoạch vùng sản xuất, tổ chức sản xuất thâm canh ở những khu vực có điều kiện, những khu vực khác chỉ đạo theo hướng quảng canh để vừa đảm bảo nguyên liệu cho sản xuất các sản phẩm thay thế ống hút nhựa, túi ni lon, ... vừa đảm bảo nguyên liệu cho sản xuất các mặt hàng truyền thống. Các xã Phong Chương, Phong Hiền, Phong Hòa, Thị trấn Phong Điền soát xét diện tích đất vùng ngập trũng, có khả năng phát triển cây bàng, tiến hành quy hoạch, báo cáo UBND huyện để có chỉ đạo.

- Đối với cây trà và các loại cây sản xuất tinh dầu: UBND các xã tiếp tục rà soát, lập quy hoạch vùng nguyên liệu phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp của địa phương và báo cáo UBND huyện để phê duyệt quy hoạch.

## **4. Về thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm và thị trường tiêu thụ:**

- Tiếp tục chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng và các cơ quan có liên quan ở huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp tục quan tâm, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm của đơn vị. Đồng thời, tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ cho các đơn vị, cơ sở sản xuất tiếp cận thị trường tiêu thụ, tham gia các hội chợ, triển lãm và giới thiệu hàng tiểu thủ công nghiệp.

- Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan ở tỉnh, huyện triển khai Chương trình kết nối tiêu thụ nông sản và sản phẩm làng nghề gắn với phát triển du lịch huyện Phong Điền ở trong và ngoài Tỉnh.

Hoàn thành đưa các sản phẩm vào điểm trưng bày sản phẩm tại xã Phong Hòa, trong đó lưu ý phương án kêu gọi và trưng bày sản phẩm điêu khắc mộc mỹ nghệ Mỹ Xuyên cho phù hợp để phục vụ du lịch.

## **5. Về đào tạo nghề tiểu thủ công nghiệp:**

UBND các xã, thị trấn tiếp tục khảo sát nhu cầu đào tạo ngành nghề TTCN và làng nghề của địa phương để phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện xây dựng kế hoạch đào tạo ngành nghề tiểu thủ công nghiệp đảm bảo phù hợp với thực tế và có hiệu quả.

#### **6. Về cơ chế, chính sách hỗ trợ:**

Tiếp tục triển khai chính sách của Trung ương, Tỉnh và Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện.

UBND các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch phát triển ngành nghề TTCN và làng nghề theo Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 02/4/2017 về chương trình phát triển công nghiệp, TTCN và làng nghề đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 và Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND huyện gửi về Phòng Kinh tế và Hạ tầng thẩm định trình UBND huyện phê duyệt.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng tiếp tục phối hợp với các cơ quan, địa phương có liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND huyện cơ chế, chính sách hỗ trợ công tác khôi phục và phát triển ngành nghề tiểu thủ công nghiệp của từng địa phương.

UBND huyện báo cáo Sở Công Thương tỉnh./.

#### **Nơi nhận:**

- Sở Công Thương tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng;
- VP: LĐ&KT;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
Q.CHỦ TỊCH**

**Hoàng Văn Thái**